

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ (Weekly News from Nordics)

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน

31 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561

สวีเดนส่งกลับสินค้าออนไลน์กว่า 400,000 ชิ้นที่สั่งมาจากประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป

ตามรายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ ช่วงวันที่ 4 - 8 ก.พ. ว่า กรมศุลกากรสวีเดนได้ประกาศความเข้มงวดการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่สั่งมาจากประเทศนอกสหภาพยุโรป จากมูลค่าแรกของมูลค่าสินค้าทั้งหมด (from the first krona of the value of all goods) นั้น สำนักข่าว The Local ออกมารายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทให้บริการไปรษณีย์ของสวีเดน (Postnord) จำเป็นจะต้องส่งคืนจดหมายและพัสดุกว่า 400,000 ชิ้นที่สั่งจากประเทศนอกสหภาพยุโรป เนื่องจากไม่มีผู้มาลงทะเบียนรับสินค้า หลังจากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริการสินค้านำเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมี.ค. เป็นต้นมา บริษัทให้บริการไปรษณีย์ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างน้อย 75 โครนสวีเดน และค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 60 โครน เพื่อให้มั่นใจว่ารัฐไม่เสียรายได้ส่วนนี้ไป ทำให้ผู้บริโภคบางส่วน เลือกที่จะไม่มารับสินค้าที่ตนสั่งไป ทำให้ Postnord มีหน้าที่ที่จะต้องส่งสินค้าเหล่านั้นกลับไปยังประเทศต้นทาง เนื่องจากข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นมา มีจำนวนพัสดุกว่า 400,000 ชิ้นที่จะต้องถูกส่งกลับ คิดเป็นจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนสินค้าทั้งหมดที่มาจากประเทศนอกสหภาพยุโรป ตามรายงานข่าวจาก SVT ทั้งนี้ จำนวนพัสดุดังกล่าวอาจจะมีจำนวนสูงขึ้นไปอีกมาก เนื่องจากยังมีพัสดุกว่าอีก 200,000 ชิ้นที่ยังรอผู้รับเดินทางมาลงทะเบียนรับสินค้านี้ไป และจะต้องส่งคืน หากไม่มีผู้รับตามเวลาที่กำหนด

ก่อนหน้านี้ มีช่องโหว่ทางกฎหมายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ทำให้ผู้บริโภคสวีเดนสามารถสั่งซื้อสินค้าที่มีมูลค่าน้อยกว่า 22 ยูโรจากประเทศนอกสหภาพยุโรปได้โดยไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม นั่นหมายความว่า สินค้าทุกอย่างตั้งแต่อุปกรณ์ไฟฟ้า ไปจนถึงเสื้อผ้า และอุปกรณ์ต่างๆ จะมีราคาถูกกว่ามากเมื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ โดยเฉพาะจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของจีน เช่น Wish และ Alibaba

ทั้งนี้ ในช่วงต้นคริสมาสต์ มีการประมาณการณ์ว่า จะมีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กว่า 160,000 ชิ้น/วัน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ Postnord สาขาสตอกโฮล์ม โดยสินค้านี้มีมูลค่าเฉลี่ย 50 โครนสวีเดน/สินค้า โดยรัฐบาลสวีเดน Finance Minister Magdalena Andersson คาดการณ์ว่า การอุดหนุนช่องโหว่ทางกฎหมายนี้ จะช่วยให้เงินภาษีของรัฐที่ขาดหายไปกว่า 56 ล้านเหรียญสหรัฐ/ปี จะสามารถทำประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นได้ต่อจากนี้ไป ทั้งนี้ สินค้าที่จะถูกส่งกลับไปยังประเทศต้นทางดังกล่าว จะถูกส่งกลับไปโดยทางเรือ ซึ่งถือว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อค่าใช้จ่ายใดๆ

ที่มา: Thelocal.se

Weekly News from Nordic

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด